

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số [71/2016/NĐ-CP](#) ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

Thực hiện Công văn số 386/CTHADS-NV ngày 01/6/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-BTP ngày 07/5/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án, UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả theo những nội dung sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Sau khi Luật tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP có hiệu lực, UBND huyện đã quán triệt, triển khai đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã nhằm chủ động phối hợp trong công tác thi hành án, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tố tụng hành chính; rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Luật Tố tụng hành chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện, thi hành Luật Tố tụng hành chính gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, sau 05 năm triển khai thi hành, về cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác thi hành án hành chính đã nắm vững quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Kết quả thi hành các quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP

Từ năm 2016 đến nay, Tòa án không xét xử và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Sơn không thi hành vụ án hành chính nào.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2016/NĐ-CP

1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Một số quy định còn chồng chéo, chưa bám sát thực tế, khó áp dụng; nội dung các điều luật thiếu cụ thể, không rõ ràng, chưa có cơ chế xử lý trách nhiệm của người không thi hành án hành chính.

2. Nguyên nhân

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến Luật tố tụng hành chính và nghị định số 71/NĐ-CP của Chính phủ chưa thường xuyên, dẫn đến nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, và nhân dân về thi hành án còn hạn chế.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Về thể chế, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án hành chính, quy định chặt chẽ thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn thi hành, nên xây dựng Luật Thi hành án hành chính gắn trách nhiệm và có chế tài đối với người không thi hành án hành chính để nâng cao hiệu quả thi hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sát, giám sát công tác thi hành án hành chính.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính về công tác thi hành án hành chính.

Trên đây là báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án để Cục Thi hành án tỉnh Thanh Hoá tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Lưu VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng